
ขอคิดเห็นจากเวทีสัมมนาเฉพาะกลุม   (Focus Group ) 
 
ขอเสนอภาพรวมโครงการวจัิย  

๑.  งานวจิัยช้ินนี้เปนงานวจิยัท่ีตอเนื่องมาจากการทําแผนพัฒนา  คือ แผน ๑๐ โดยแผน ๑๐ 
จะมี ๕ ยุทธศาสตร และมียทุธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความ
ยั่งยืนเปน ๑ ใน ๕ ดวย  ตอโจทยงานวิจยัท่ีต้ังโจทยเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพท่ีครอบคลุม
ประเด็น การพึง่ตนเองทางดานอาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุงหม  เปนกรอบท่ีดีอยูแลวเพียงแต
งานวิจยัตองตอบใหมากกวานี้โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาท่ียั่งยนืและการพึ่งตนเอง   

๒. การเสนอกรณีศึกษา ท่ีตอบโจทยการพึ่งตนเองและการพัฒนาท่ียั่งยนื  โดยมีหลายกรณี  
ท้ังกรณีการอยูแบบดั้งเดิม  เชน สะเนพอง  ท่ีมีพัฒนาข้ึนมาแตก็ไมปฏิเสธการพัฒนาบนกระแส
เศรษฐกิจทุนนิยม เร่ืองของพลังงานท่ีตอยอดมองไกลไปถึงประเทศไทยจะใชความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหเปนคุณในทางเศรษฐกิจดวย  ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนภารกิจของทีมวิจัยท่ีตองประมวลขอมูล
ตางๆเพ่ือนําไปสูคําตอบวาเราจะพัฒนาและบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเชิง
นโยบายไดอยางไร 

๓. ในงานวิจยัมีการพูดถึงอนุสัญญาระหวางประเทศหลายตัว ตัว เชน TRIPs  UPOP   
CBD  เปนไปไดหรือไมท่ีจะเช่ือมโยงสถานการณปจจบัุนเร่ืองของความเปล่ียนแปลงทาง
บรรยากาศโลกและช้ีใหเห็นวาการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพจะตอบคําถามท่ีโลกกําลัง
ใหความสนใจ เชน ในเร่ืองของภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ การปลูกพืชแบบผสมผสานแทนยูคาลิฟตัส
อาจจะมีสวนชวยลดปญหา หรือในคําถามเร่ืองการเปล่ียนแปลงของภมิูอากาศโลก เชนโรคระบาดที่
เกิดข้ึนและกําลังรุนแรงข้ึน โดยเพาะไวรัส ไขสมองอักเสบ  การพูดถึงยาสมุนไพรและความ
หลากหลายทางชีวภาพจะเปนสวนหนึ่งในการท่ีจะต้ังรับกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางไร  
ขอเสนอนาจะทําใหงานวิจยัมีพัฒนาการความกาวหนามากข้ึน 

๔. การพูดถึงภูมิปญญาทองถ่ิน  คนจํานวนมากมักจะพูดถึงในบริบทของกฎเกณฑความ
เช่ือ กฎเกณฑทางศีลธรรม  ยังไมลงไปถึงในเรื่องของส่ิงท่ีปฏิบัติและเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวัน  
โดยเฉพาะในภาวะท่ีเกดิปญหา ขอเสนอจงึไมควรมีแคภมิูปญญาท่ีเปนแคกฎเกณฑตางๆแตควร
เสนอใหเช่ือมโยงไปถึงการปฎิบัติจริง เชน ความรูดานดิน  ระบบภูมิอากาศ  

๕. ใหตัดประเด็นเร่ือง GMOs  ออกไป 
๖. งานวิจยัตองชวยวิเคราะหใ็หเห็นท้ังนโยบายของรัฐ ตนตอของระบบนิเวศใหญท่ีสงผล

ตอความหลากหลายทางชีวภาพในระดับทองถ่ิน และเช่ือมโยงใหเห็นไปถึงระบบนิเวศของโลก   
๗. โมเดลที่เปนกรณีศึกษาในประเทศไทยเปน best  practice   การนําเสนอทางนโยบายจะ

นําไปสูการปฏิบัติจริงไดหรือไม  เปนไปไดหรือไมท่ีจะเอาโมเดลท่ีมีการปฏิบัตแบบกลางๆมา
นําเสนอ 



 
 
กรณีศึกษาสะเนพอง 

๑. ควรเสริมสรางกระบวนการใหอบต.มีความเชื่อม่ัน  และเปนตัวหลักมากข้ึน   จากความ
เขมแข็งของสะเนพองซึงเปนหมูบานท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  มีความรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินและกลไกวัฒนธรรมในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ  ขอเสนอของงานวิจยัควร
ใหน้ําหนักไปที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเสนอใหอบต.ไปสนบัสนุนกลไกท่ีมีอยูแลว 

๒. . กรณีศึกษาท่ีมีโดยสวนใหญจะศึกษาในพื้นท่ีไร นา แตกรณีสะเนพองเปนการศึกษา
ความหลากหลายในพ้ืนท่ีธรรมชาติและพ้ืนท่ีปา  การเช่ือมโยงถึงพันธุพืชปาท่ีสามารถนํามา
ปรับปรุงพันธุในอนาคตได  ผลไมปาท่ีมีมาก และพันธุขาวปา  พันธุสัตวปา ส่ิงเหลานี้ช้ีใหเห็นวา
ความหลากหลายไมไดมีแตเฉพาะในไรนาเทานั้น ท่ีสําคัญสะเนพอง เปนกรณีท่ีแตกตางคือการมอง
ความสุขและเปาหมายของชีวิตและบนฐานของความสุขรวมกันซ่ึงไมใชการสรางการตลาดตลาด  
แตมีปจจยับางอยางท่ีสามารถดํารงอยูไดบนฐานของวัฒนธรรมทองถ่ินและความเช่ือม่ันดั้งเดิม จาก
ขอเสนอเดิมท่ีใหดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมทองถ่ิน  จึงเสนอเพิ่มเติมใหจับเอาวัฒนธรรมบางวัฒนธรรม
มานําเสนอและเชื่อมโยงใหเห็นความหลากหลายทางชีวภาพ  ชี้ใหเห็นการรักษาวัฒนธรรม เชนการ
ทําบุญขาวใหม  ในเดือนมกราคมของป กอนกินขาวใหม มีการทําบุญขาวใหม  ฐานคิดของ
วัฒนธรรมนี้คอืการอนุรักษพันธุกรรมขาวท่ีเปรียบเสมือนการสัมมนาแลกเปล่ียนพนัธุขาวระดบั
ทองถ่ิน  ชาวบานจะมีการบอกกันวามีพันธุขาวอะไรเกิดใหม  ปหนาจะปลูกขาวอะไร  เปนการโยง
วัฒนธรรมและชี้ใหเห็นการความเกี่ยวของกับการรักษาพันธุกรรมดวย 

๓. การรุกของพืชศก. ควรมองใหเห็นการตอยอดหรือการพัฒนาจากส่ิงท่ีมีอยู  ทําอยางไร
ถึงจะหยุดการรุกรานของพืชศก.ได   ท่ีผานมาการจัดการความหลากหลาย เชน ผักกดูมีการจัดการ
แบบแบงปนกนัในชุมชน   การทําขอเสนอควรลงรายละเอียดในบางตัวท่ีสามารถลงรายละเอียดได
วาจะจัดการอยางไร 
 
กรณหินลาดใน 
 - ขอท่ีนาศึกษาของหินลาดใน คือประเด็นภูมิปญญาท่ีมีการเกาะเกีย่วมาจนถึงปจจบัุน  เชน  
ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน คือการอนรัุกษปา และการทําสวนเม่ียง  การเก็บรวบรวมความรู
เร่ืองขาว ภูมิปญญาเหลานี้คือส่ิงท่ีสะทอนทําใหมองเห็นวาชุมชนจะอยูรอดมาไดชาวบานตองมี
กระบวนการวเิคราะห  และเช่ือมโยงไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพและเช่ือมโยงไปถึงการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ความรูในการอุรักษหรือการจัดการปามีในทุกกรณี  ความรูในการ
พัฒนาชาวบานมมากข้ึนท้ังในเรื่องสมุนไพร และพันธุกรรมขาว หรือความรูตอการเปล่ียนแปลง



ของโลก  ความรูเหลานี้มีการปฎิบัติจริง    งานวิจัยควรประมวลใหเห็นความรูเหลานี้ในแงมุมท่ี
หลากหลายไมไชเปนแบบเชงิเดี่ยว  แตตองเปนการบูรณาการและเปนองคประกอบท่ีหลากหลาย 
 
กรณีพลังงานทางเลือก 

๑. ควรเสนอใหเห็นโครงการขนาดใหญท่ีมีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ  เชน
โครงการ โขง ชี มูล  สงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพอยางไร  โครงการขนาด
ใหญเหลานี้สงผลใหขาวท่ีดท่ีีสุดของโลกมีผลกระทบหรือเปลา  ถาสงผลกระทบ การ
นําเสนอทางนโยบายควรช้ีใหเห็นวาการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพควรโยงไปให
ถึงการกําหนดโครงการทางนโยบายของรัฐดวย 

๒. ควรเช่ือมโยงใหเห็นการพัฒนาและการจัดการความหลากหายทางชีวภาพใหได  ตําตอบ
ควรเปนตําตอบนโยบายระดบัประเทศ กรณีพืชพลังงานท่ีแยงพืน้ท่ีความหลากหลาย  การ
ใชไมอยางยั่งยนื  

๓. การจัดการฐานความหลากหลายทางชีวภาพตอบปญหาวิกฤติพลังงานอยางไรบาง  
ขอเสนอโมเดลของทองถ่ินจะวิพากษการจัดการพลังงานในระดับชาติอยางไร 

๔. การทําขอมูลใหมีความชัดเจนระหวางการใชถานกับการใชไม  การแยงชิงระหวางพชื
อาหารและพืชพลังงาน  การจัดการพลังงานในระดับชุมชน 

 
 

กรณีอภัยภูเบศร 
๑. กรณีอภัยภูเบศร   จากการต้ังขอสังเกตไวในรายงาน   ในระยะยาววตัถุดิบเอามาจากไหน 

เนื่องจากการขยายตวัของการใชสมุนไพรเพิ่มมากข้ึน  ดานการปลูกรัฐควรมีนโยบายสงเสริมการ
ปลูกหรือไม  และใหมีการวเิคราะหดวยวาอภัยภูเศรควรจะเปนธุรกจิขนาดใหญระดบัโลกหรือไม  
หรือ ควรมองการพึ่งตนเองเปนหลัก  หรือควรมุงเนนความสมดุลของการใชสมุนไพร
ภายในประเทศเปนหลักเพื่อลดคาใชจายในขณะเดยีวกนัก็เปนการสงเสริมไมใหเกดิการบุกรุก
ทําลายแลวก็สงเสริมหลักประกันในเร่ืองของความม่ันของคงความหลากหลายทางชีวภาพดวย 

๒. โรงพยาบาลเจาพระยาเปนโรงพยาบาลท่ีประสบความสําเร็จท่ียากจะหาโรงพยาบาลอ่ืน
มาทําใหเหมือนได  จะเปนตัวอยางท่ีแตกตางไปอยางส้ินเชิง สมุนไพรท่ีไดสวนหน่ึงมาจากปาแลว
อีกสวนหนึ่งไดมาจากคนกลาง ในงานวิจัยเปนไปไดหรือท่ีจะบอกขอมูลรายละเอียดการใช  
โดยเฉพาะสมนุไพรท่ีมาจากปาและมีการใชท้ังผล ราก และแกน  ซ่ึงสงผลตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  



๓. มีการประเมินผลหรือไมวาเม่ือมีการสนับสนุนเร่ืองของการอนุรักษควบคูไปกับเร่ือง
ของการสงเสริมการใช  จะทําใหมีผลกระทบทางความหลากหลายชีวภาพลดลงหรือเปลา  และยิ่ง
สงเสริมไปยิ่งอนุรักษไปการใชประโยชนอยางยั่งยืนจะยั่งยืนจริงไหม   
 
กรณีขาวขวัญ 
           - ขาวขวัญควรมีการมองภาพกวางคูไปดวย นยัยะการทํางานของขาวขวัญเปนหัวหอกของ
ขบวนการเกษตรทางเลือกในประเทศไทย  มติของขาวขวัญท่ีเสนอใน ๓ เร่ือง  คือการจัดการความรู
ท่ีใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ภูมิปญญาทองถ่ินในวิถีชีวติของทองถ่ินนั้น    สามารถนํามาอธิบาย
ตอบโตกับวิกฤติอาหารไดอยางไร  ขอเสนอทางนโยบายควรเสนอใหเห็นปฏิสัมพันธกับ
วิกฤติการณ  ขอเสนอแนะทางนโยบายท่ีตองตอสูกับวิกฤติการณ 
 
กรณีศึกษาศูนยสุขภาพวัดทาลาด 

๑. ขอเสนอทางนโยบายควรเสนอใหมีน้ําหนกัและเขมขน   
๒. การออกกฎหมายในการคุมครองพื้นท่ีเกษตรอินทรียในทางปฏิบัติจะทําอยางไร 
๓. ตองเสนอใหปฏิบัติจริงไดและมีความชัดเจน 

 


